

สำนักงานเสมือน Servcorp ช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจ ได้อย่างไร ?



เซอร์ฟคอร์ป ผู้นำทางด้านสำนักงานพร้อมบริการครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 140 สาขาทั่วโลก การให้บริการของเราจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย วันนี้เราขอแนะนำบริการเสริมที่คุณไม่ควรพลาด

Conference Calling บริการที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป โดยไม่มีปัญหาติดขัดระหว่างการประชุม เนื่องจากความชัดเจนของระบบการสื่อสารที่ได้มาตรฐานของเซอร์ฟคอร์ป ด้วยบริการ Conference Calling จะช่วยขจัดปัญหาการเดินทางที่อาจก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเข้าร่วมประชุมของคุณ และที่สำคัญยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

ภายใต้การจัดการระบบการสื่อสารของเรา Servcorp Communication จะช่วยให้การทำงานของ您是ไปด้วยความราบรื่น แม้ว่าท่านจะอยู่ระหว่างการเดินทางธุรกิจของ您也可以ดำเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด พนักงานรับสายโทรศัพท์ของเราจะจัดการกับทุกสายเรียกเข้าของคุณอย่างมืออาชีพ และจัดการโอนสายต่อไปที่ voice mail ของคุณในขณะที่คุณกำลังเดินทาง หรือโอนสายของคุณไปยัง โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่แท็บเล็ตของคุณ เพียงแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถรับสายจากที่ใดก็ได้ทั่วโลก

คุณสามารถมั่นใจในระบบ Broadband Internet ของทางเซอร์ฟคอร์ป ปัญหาอินเทอร์เน็ตล่าช้าที่คุณประสบอยู่จะหมดไป เราการันตีคุณภาพความเร็วของสัญญาณว่าจะไม่ล่าช้าสูงถึง 99.98% ด้วยช่องทางการรับส่งสัญญาณประสิทธิภาพสูงที่ไม่ต้องแบบช่องสัญญาณกับใคร และด้วยทีมงานผู้ชำนาญการที่จะคอยดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของเราคอยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจได้ในความรวดเร็วและคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเซอร์ฟคอร์ป

นอกจากบริการเสริมที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริการสำนักงานพร้อมบริการและสำนักงานเสมือนของเซอร์ฟคอร์ปยังช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยคุณสามารถเลือกทำเลที่ตั้งพื้นที่สำนักงานของเราได้จาก สาขาบนย่านธุรกิจสำคัญทั่วโลก ด้วยค่าเช่าสำนักงานที่สมเหตุสมผล คุณจะได้รับความสะดวกสบาย นอกจากนี้เรามีบริการห้องประชุมที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมสรรพด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการประชุมที่ทันสมัยและด้วยระบบการสื่อสารรวดเร็วฉับไว คุณยังสามารถจัดการประชุมทางไกลได้อย่างราบรื่นหมดปัญหาด้วยระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ห้องประชุม และห้องทำงานของเซอร์ฟคอร์ปได้รับการตกแต่งที่หรูหราได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่ผู้พบเห็น อีกทั้งพนักงานที่พร้อมให้บริการคุณอย่างมืออาชีพ จะคอยจัดการกับทุกความต้องการของคุณ

ด้วยรอยยิ้ม สำนักงานเสมือนจะช่วยให้คุณสามารถทำธุรกิจได้ทั่วทุกมุม บริการจดทะเบียนบริษัท ที่จะช่วยจัดการเรื่องเอกสารสำคัญ และคอยให้คำปรึกษาคุณตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทจนจบ และอีกหลายหลายบริการที่พร้อมรับใช้คุณอย่างมืออาชีพ สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริการต่างๆของเราได้ด้วยตัวคุณเอง ที่เว็บไซต์ของเรา www.servcorp.co.th